

เรียนภาษาจีนกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็น มหาวิทยาลัยของรัฐ จังหวัดเชียงราย ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อเดือนกันยายน 2541 เพื่อเป็น อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บนพื้นที่เกือบ 5 พันไร่ บัดนี้การก่อสร้างเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วและได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค จึงเลือกเปิดสอนเฉพาะในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศใน ภูมิภาคแถบนี้เป็นหลัก เช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการอาหาร การจัดการการ ท่องเที่ยว เทคโนโลยีชีวภาพ การจัดการ และ นิติศาสตร์ เป็นต้น จุดเด่นอีกประการหนึ่งคือ การที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสอน ทุกวิชา ทุกหลักสูตร

อาจารย์ณัฐกร วิทิตานนท์ อาจารย์ สำนักรักษานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือ อย่างดียิ่งกัับรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน โดยรัฐบาลจีนได้ให้ความช่วยเหลือจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนขึ้นที่

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งต่อมาภายหลังได้ รับพระราชทานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ใช้ชื่อศูนย์ แห่งนี้ว่าศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ทั้งสองฝ่ายมุ่งหวังที่จะให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ได้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการเรียนการสอน ภาษาจีนและเผยแพร่วัฒนธรรมจีนในภูมิภาค อย่างกว้างขวางต่อไป เพื่อเป็นการสร้างเสริม มิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

จากความมุ่งหวังและความร่วมมือ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ทดลองสอนภาษาจีน ในระดับต่างๆ มาเป็นเวลาประมาณ 1 ปีแล้ว โดยใช้ครูผู้สอนจากประเทศจีนที่รัฐบาลจีนส่งมาช่วย เหลือ โดยตั้งใจที่จะให้การเรียนการสอนมี คุณภาพที่สุด รวมทั้งได้มีการอบรมครูสอนภาษา จีนไปแล้ว 2 รุ่น ซึ่งก็ได้ผลดีเป็นอย่างดี

บัดนี้ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างจีน กับไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ก้าวไปอีก ขั้นหนึ่ง โดยทำการเปิดสอนภาษาจีนในระดับ ปริญญาตรีด้วย เรียกชื่อหลักสูตรว่า “ภาษาจีน ธุรกิจ (Business Chinese)” หลักสูตรนี้ถูก พัฒนาขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะคือให้ผู้เรียน มีความรู้ทั้งภาษาจีน ภาษาอังกฤษและความรู้ เบื้องต้นในการบริหารธุรกิจไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้

จะใช้คณาจารย์ที่มีคุณภาพมาทำการสอนใน ทุกด้าน โดยเมื่อจบการศึกษาไปแล้วบัณฑิต จะสามารถใช้ความรู้ภาษาจีนและภาษา อังกฤษไปปฏิบัติงานในภาคธุรกิจต่างๆ ได้ เป็นอย่างดี ซึ่งความรู้ทั้ง 3 ด้าน ที่กล่าวมา นี้เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการประกอบ อาชีพในอนาคต เนื่องจากความสัมพันธ์ทาง การค้าระหว่างจีนกับไทยจะทวีมากขึ้นอย่าง มหาศาล

หลักสูตรปริญญาตรี “ภาษาจีน ธุรกิจ” นี้ รับผู้จบการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป เข้าศึกษา โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษา จีนมาก่อน เพราะมหาวิทยาลัยจะทำการสอน เตรียมความพร้อมให้ทั้งภาษาจีนและภาษา อังกฤษให้ก่อน ทั้งนี้ ระยะเวลาการศึกษา ทั้งสิ้นตามหลักสูตร คือ 4 ปี

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า หลวงยังเปิดสอนภาษาจีนเบื้องต้นและภาษา จีนเพื่อการปฏิบัติงานอีกหลายหลักสูตร ทั้งสอนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่จังหวัด เชียงราย และที่สำนักงานกรุงเทพฯ ที่อาคาร ปัญญาภูมิ ถนนสาทร

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เต็มได้ที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท 0-5391-6141, 0-5391-6115-7 หรือที่ กรุงเทพมหานคร 0-2641-0822-3 หรือ สืบค้นข้อมูลที่ www.mfu.ac.th และที่ศูนย์ ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร เชียงราย โทรศัพท 0-5391-7097, 0-5391-7093 หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2547